



ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
จังหวัดระยอง

ตามที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้ทำการคัดเลือก  
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ขอประกาศรายชื่อ  
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม  
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ลำดับที่ ๑ นางสาวชรินทร์ทิพย์ ก้ามสันเทียะ

ลำดับที่ ๒ นางสาวภัชชนก ภูศรี

ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง กำหนด  
เงื่อนไข การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคม  
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เรียงลำดับจากผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาหาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด  
ตามลำดับ กรณีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า สำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ถึง  
เกณฑ์ร้อยละ ๖๐ คะแนน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ครั้งนี้

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีไว้  
แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก หรือตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถใช้บัญชีนี้ในการบรรจุเป็น  
เจ้าหน้าที่กองทุนได้

๓. การคัดเลือกนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ  
รับสมัคร ดังนั้นหากภายหลังตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก  
หรือได้รับการจ้างเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนไปแล้วก็ตาม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  
จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้ยกเลิกการจ้างในกรณีที่ได้จ้างไปแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกันชัย เทพวรชัย)

รองประธาน คพรฟ. ปฏิบัติการแทน ประธาน คพรฟ.  
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง